

**สรุปข่าวใน และต่างประเทศ**

**สหรัฐฯ**

**สหรัฐฯเผยจ้างงานส่วนบุคคลเพิ่มเพียง 194,000 ตำแหน่ง จากคาดการณ์ 500,000** กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 194,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 500,000 ตำแหน่ง หลังจากแตะระดับ 366,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 4.8% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.1% จากระดับ 5.2% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งพุ่งขึ้น 1.2% ในเดือนส.ค.** กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งพุ่งขึ้น 1.2% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งพุ่งขึ้น 12.3% ในเดือนส.ค. ส่วนยอดขายในภาคค้าส่งลดลง 1.1% ในเดือนส.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 2.1% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**"เยลเลน" มั่นใจสภาพของเศรษฐกิจเฟื่องฟูเพิ่มเพดานหนี้ช่วยสหรัฐฯเลี่ยงผิดนัดชำระหนี้** นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการ "This Week" ของสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีว่า การเพิ่มเพดานหนี้เป็นความรับผิดชอบของสภาองเกรส และเธอมั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้ว สภาองเกรสอนุมัติการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐฯสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา วุฒิสภาสหรัฐฯมีมติด้วยคะแนนเสียง 50 ต่อ 48 ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯเป็นการชั่วคราว โดยเพิ่มเพดานหนี้อีก 4.80 แสนล้านดอลลาร์สู่ระดับ 28.9 ล้านล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 3 ธ.ค. จากปัจจุบันที่ระดับ 28.4 ล้านล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯ-จีนถกประเด็นการค้า หรือยกเลิกภาษี-มาตรการคว่ำบาตร** นางแคเธอรีน ไท้ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประชุมหารือทางออนไลน์กับนายหลิว เหอ รอง

นายกรัฐมนตรีจีนในวันศุกร์ (8 ต.ค.) เกี่ยวกับข้อตกลงการค้า ทวิภาคีที่สหรัฐฯและจีนลงนามกันในปีที่แล้ว โดยจีนระบุว่า หัวข้อที่มีการหารือกันนั้นรวมถึงการยกเลิกภาษีนำเข้าที่กำหนดโดยสหรัฐฯ การประชุมออนไลน์ดังกล่าวซึ่งเป็นการเจรจาด้านการค้าครั้งแรกระหว่างสองประเทศในรอบหลายเดือนนั้น เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน พยายามที่จะปรับนโยบายการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากที่ทั้งสองประเทศทำสงครามการค้าระหว่างกันเป็นเวลา 4 ปีในสมัยของรัฐบาลปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ และการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรกดังกล่าวก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลของสหรัฐฯได้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯยืนยันยังไม่มีแผนระบายน้ำมันจากคลัง SPR แม้อุปทานถึงตัวตันราคาพุ่ง** กระทรวงพลังงานสหรัฐฯออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐฯยังไม่แผนที่จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน "กระทรวงพลังงานสหรัฐฯยังคงจับตาดูภาวะอุปทานในตลาดน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินว่า เราควรจะใช้มาตรการที่จำเป็นหรือไม่และเมื่อใด ทางกระทรวงจะพิจารณาเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นในการปกป้องพลเมืองชาวอเมริกันและเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานถึงตัวในตลาด แต่ในขณะนี้เรายังไม่มีแผนที่จะระบายน้ำมันออกจากคลัง SPR และไม่มีแผนที่จะระงับการส่งออกน้ำมันดิบ" กระทรวงพลังงานสหรัฐฯระบุในแถลงการณ์ (อินโฟเควสท์)

**โกลด์แมนแซกส์หั่นคาดการณ์ GDP สหรัฐปีนี้-ปีหน้า เหตุโควิดจุดการใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอตัว** โกลด์แมนแซกส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯในปี 2564 ลงสู่ระดับ 5.6% จากระดับ 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และปรับลด GDP ในปี 2565 ลงสู่ระดับ 4% จากระดับ 4.4% โดยระบุว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่ามาตรการสนับสนุนด้านการคลังของสหรัฐฯจะชะลอตัวลงจนถึงสิ้นปี 2565 ที่มันักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซกส์ ซึ่งรวมถึง เจน แอทเชียส เปิดเผยใน

รายงานคาดการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ (10 ต.ค.) ว่า การแพร่ระบาดของที่ยาวนานของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการบริการผู้บริโภคในสหรัฐฯ ส่วนปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นั้น คาดว่ายังไม่มีความโน้มค้ำคลายลงจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนประสบกับความล่าช้าในการเติมสต็อกสินค้าจนถึงปีหน้า (อินโฟเควสท์)

**ไบเดนเรียกร้องภาคธุรกิจออกข้อกำหนดให้พนักงานฉีดวัคซีน แม้โดนวิจารณ์ยับ** ปธน.โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่และองค์กรอื่น ๆ ดำเนินการตามข้อบังคับของรัฐบาลฉบับใหม่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งได้จุดชนวนให้เกิดความกังวลและการตอบโต้ ปธน.ไบเดนกล่าวว่า "ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้ได้ผล ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้จำนวนมาก" (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯแจงยอมรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนโควิด 6 ตัวที่ FDA และ WHO อนุมัติ** ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯเปิดเผยในวันศุกร์ (8 ต.ค.) ว่า สหรัฐฯจะยอมรับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ หรือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เท่านั้น โฆษกของ CDC ระบุว่า "ผู้ที่เดินทางเข้าสู่สหรัฐฯจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตัวใดตัวหนึ่งจากจำนวน 6 ตัวที่ทาง FDA อนุมัติ หรือ WHO อนุมัติขึ้นทะเบียนให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน" (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 8.69 จุด** ผิดหวังตัวเลขจ้างงานต่ำกว่าคาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (8 ต.ค.) โดยถูกกดดันหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก.ย. แต่นักลงทุนก็ยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับลดการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในปีนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,746.25 จุด ลดลง 8.69 จุด หรือ -0.03%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,391.34 จุด ลดลง

8.42 จุด หรือ -0.19% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,579.54 จุด ลดลง 74.48 จุด หรือ -0.51% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐฯเผยตัวเลขจ้างงานต่ำกว่าคาด** ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (8 ต.ค.) หลังจากการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ของสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.16% แต่ที่ 94.0680 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2459 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2553 ดอลลาร์แคนาดา และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9264 ฟรังก์ จากระดับ 0.9290 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.19 เยน จากระดับ 111.62 เยน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 1.05 ดอลลาร์** ภาวะตึงตัวทั่วโลกหนุนราคา สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ต.ค.) ท่ามกลางภาวะตึงตัวของปริมาณพลังงานทั่วโลก ซึ่งหนุนราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปี ขณะที่บรรดาผู้ใช้พลังงานรายใหญ่เผชิญความยากลำบากในการรับมือกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 79.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2557 และพุ่งขึ้น 4.6% ในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 82.39 ดอลลาร์/บาร์เรล และเพิ่มขึ้น 3.9% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ 1.8 ดอลลาร์** บอนด์ยีลด์สหรัฐฯเพิ่มกดดันราคา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (8 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.

ลดลง 1.8 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ 1,757.4 ดอลลาร์/ออนซ์ และปิดลดลง 1 ดอลลาร์ในรอบสัปดาห์นี้(อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอังกฤษร่วงต่ำสุดในรอบเกือบ 7 เดือน หลังเงินเพื่อสอแวฟุ้ง** แบงก์ ออฟ อเมริกาเผยผลสำรวจซึ่งระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของอังกฤษร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา หลังมีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้น "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอังกฤษร่วงลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปี นี้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในรอบ 7 วัน" นายโรเบิร์ต วูด นักเศรษฐศาสตร์ของแบงก์ ออฟ อเมริการะบุในเอกสารชี้แจงถึงลูกค้า (อินโฟเควสท์)

**อังกฤษถอดไทยจากบัญชีแดงโควิด-เข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัว มีผล 11 ต.ค.** นายแกรนต์ แชปป์ส รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอังกฤษเปิดเผยว่า อังกฤษจะถอด 47 ประเทศซึ่งรวมถึงไทย, แอฟริกาใต้, อินเดีย และตุรกี ออกจากบัญชีแดง (Red List) ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (11 ต.ค.) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ ทั้งนี้ บัญชีแดงเป็นบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการที่อังกฤษถอดชื่อของประเทศเหล่านี้ออกจากบัญชีดังกล่าว จะทำให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศเหล่านี้ไปยังอังกฤษ ไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วันอีกต่อไป โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวันจันทร์ที่ 11 ต.ค.นี้ตามเวลาอังกฤษ (อินโฟเควสท์)

**นักวิเคราะห์หวั่นรัสเซียอาจไม่สามารถส่งก๊าซเพิ่มให้ยุโรปได้ตามข้อเสนอ** ยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตตลาดก๊าซจากอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุปทานกลับมีจำกัด ซึ่งกดดันให้ก๊าซมีราคาแพงขึ้น ดังนั้น เมื่อปธน.วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้มอบข้อเสนอที่จะเพิ่มการจัดหาก๊าซไปยังยุโรปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา จึงทำให้ราคาก๊าซในภูมิภาคปรับตัวลดลง หลังจากที่พุ่งขึ้นกว่า 500% ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม

นักวิเคราะห์ที่ตั้งข้อสังเกตว่า รัสเซียอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะจัดหาก๊าซเพิ่มเติมได้ (อินโฟเควสท์)

**รัสเซียสั่งปิดโรงงานแปรรูปก๊าซในเครือ "ก๊าซพรอม" หลังเกิดเพลิงไหม้** บริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของรัฐบาลรัสเซีย ประกาศปิดโรงงานแปรรูปก๊าซ Amur ในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้ รายงานระบุว่า ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลรัสเซียจะบังคับใช้มาตรการในข้อบข่ายที่กว้างเพียงใด แต่ข้อมูลระบุว่า โรงงานแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งออกก๊าซจากรัสเซียไปยังประเทศจีน "การขนส่งก๊าซถูกระงับ และงานด้านการแปรรูปก๊าซได้ถูกระงับทั้งหมดเช่นกัน ส่วนการบริการฉุกเฉินยังคงดำเนินการต่อไป แม้ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหรือไม่" อินเตอร์แฟกซ์ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในโรงงานดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

**ฟินแลนด์สั่งเบรกฉีดวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาให้คนหนุ่ม หลังพบผลข้างเคียง** ฟินแลนด์สั่งระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นาสำหรับผู้ชายอายุไม่เกิน 30 ปี เนื่องจากมีรายงานว่าพบผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังจากที่ยกย่องก่อนหน้านี้สวีเดนและเดนมาร์กก็ได้สั่งระงับเช่นกันนายมิคา ซัลมิเนน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพของฟินแลนด์กล่าวว่า ฟินแลนด์จะฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ให้กับประชาชนเพศชายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นไปแทน ทั้งนี้ ฟินแลนด์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาด** ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (8 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ต่ำกว่าคาด แต่ตลาดยุโรปปิดบวกสูงสุดในสัปดาห์นี้ในรอบ 2 เดือนหลังนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 457.29 จุด ลดลง 1.28 จุด หรือ -0.28% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,559.99 จุด ลดลง 40.20 จุด หรือ -0.61%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 15,206.13 จุด ลดลง 44.73 จุด หรือ -0.29% และดัชนี

FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,095.55 จุด เพิ่มขึ้น 17.51 จุด หรือ +0.25% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: พุดซ์ปิดบวก 17.51 จุด** **กลุ่มพลังงานหนุนตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,095.55 จุด เพิ่มขึ้น 17.51 จุด หรือ +0.25% (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นเดือนส.ค.ลดลง** **เหตุรัฐขยายภาวะฉุกเฉินคุมโควิด** กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นปรับตัวลง 3.0% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากรัฐบาลขยายการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของภาคครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนขึ้นไปอยู่ที่ 266,638 เยน (2,400 ดอลลาร์) ซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**"คิชิเดะ" สั่งกรม. ญี่ปุ่นเดินหน้าแผนพลิกฟื้นศก.-ชูวิสัยทัศน์ทุนนิยมใหม่** นายฟูมิโอะ คิชิเดะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นสั่งการให้รัฐมนตรีต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นรอดพ้นจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ นายคิชิเดะเน้นย้ำวิสัยทัศน์ดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างระบบทุนนิยมรูปแบบใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายความมั่งคั่ง และได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เขามีแผนที่จะเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปี 2564 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 31 ต.ค.นี้ (อินโฟเควสท์)

**"ซิโอนิกิ" คาดยอดขายยาต้านโควิดแตะ 2 พันล้านดอลลาร์ปีแรก** **เล็งทดลองร่วม "เมอร์ค"** บริษัทซิโอนิกิ

กิ แอนด์ โค (Shionogi & Co. Ltd) ผู้ผลิตยาจากญี่ปุ่นเผยว่า ยาต้านไวรัสโควิด-19 ที่บริษัทกำลังพัฒนาอยู่นั้นอาจทำยอดขายมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะสามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยาของบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค ของสหรัฐฯ ขณะที่เป้าหมายในการรักษาโรคโควิด-19 นั้นได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ยาชนิดรับประทานในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง "หากใช้ราคาขายของเมอร์คซึ่งอยู่ที่ราว 700 ดอลลาร์ต่อการรักษาผู้ป่วยหนึ่งคนเป็นเกณฑ์อ้างอิงในสหรัฐฯ, ยุโรป และญี่ปุ่นได้นั้น ผมคิดว่าเราจะสามารถจำหน่ายยาของเราได้ 1-2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างต่ำในช่วงปีแรก ๆ" นายไอซาโอะ เทชิโรกิ ซีอีโอของบริษัทซิโอนิกิให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 370.73 จุด** **ขาขึ้นรับสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ หลังจากวุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพื่อเพิ่มเพดานหนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 28,048.94 จุด พุ่งขึ้น 370.73 จุด หรือ +1.34% (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**ดัชนี PMI ภาคบริการจีนกลับมาขยายตัวในเดือนก.ย. หลังโควิดระบดลดลง** มาร์กิตและไอซินเปิดเผยผลสำรวจซึ่งระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนก.ย. หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมณฑลเจียงซูของจีนเริ่มบรรเทาลง นอกจากนี้ การขยายตัวของภาคบริการยังเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจจีนให้ฟื้นตัวขึ้นด้วย ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 53.4 จากระดับ 46.7 ในเดือนส.ค. โดยดัชนีที่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคบริการของจีนยังคงมีการขยายตัว (อินโฟเควสท์)

**แบงก์ชาติจีนเดินหน้าปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น** นายหลิว กั๋วเจียง รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ธนาคารกลางจีนจะเดินหน้าปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป และทำให้อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนระบุในบทความลงนิตยสารไชน่า ไฟแนนซ์ของแบงก์ชาติจีนในวันนี้ว่า แบงก์ชาติจีนจะปรับปรุงคุณภาพระดับอ้างอิงของธนาคารต่าง ๆ ที่ใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ซึ่งเปรียบได้กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีน นอกจากนี้ ทางแบงก์ชาติจีนจะทำการประกาศระดับอ้างอิงที่ผ่านมา และทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติในการส่งระดับอ้างอิงให้กับแบงก์ชาติด้วย (อินโฟเควสท์)

**ผู้ว่าแบงก์ชาติจีนลั่นเดินหน้าควบคุมบริษัทเทคโนโลยี**  
**วันผูกขาดตลาด** นายอี กัง ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยในการประชุมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ว่า จีนจะยังคงควบคุมบริษัทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต่อไป เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมผูกขาดตลาด พร้อมยกระดับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของผู้บริโภค ผู้ว่าแบงก์ชาติจีนเปิดเผยว่า ทางแบงก์ชาติจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่อต้านการผูกขาด เพื่อไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้อำนาจของตัวเองในการเอาเปรียบคู่แข่ง โดยบริษัทแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจการเงินด้วยนั้นจะต้องจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง (อินโฟเควสท์)

**จีนสั่งใช้กฎหมายเข้มงวด ป้องกันผู้เยาว์ติดเกมออนไลน์** กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเปิดเผยเมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) ว่า จีนได้ยกระดับความพยายามในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเกมออนไลน์ เพื่อป้องกันไม่ใหกลุ่มผู้เยาว์เสพติดเกมออนไลน์ กระทรวงฯ ได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำงานด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศเพิ่มความถี่ และความเข้มงวดในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการเกมออนไลน์ พร้อมเน้นย้ำการดำเนินมาตรการจัดการต่าง ๆ อาทิ การขึ้นทะเบียน และการล็อกอินผู้ใช้งานโดยใช้ชื่อจริง เพื่อจำกัดการเล่นเกมออนไลน์ของผู้เยาว์ (อินโฟเควสท์)

**"สี จิ้นผิง" ออกโรงย้ำภารกิจรวมชาติได้วันกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยสันติวิธี** ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้

กล่าวย้ำในวันนี้ (9 ต.ค.) ว่า รัฐบาลจีนจะสามารถรวมชาติได้ในวันเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ปธน.สีระบุย้ำด้วยว่า การรวมชาติโดยสันติวิธีนั้นจะเป็นประโยชน์กับจีน ปธน.สีแสดงความเห็นดังกล่าว หลังจาก 6 ประเทศซึ่งได้แก่ อังกฤษ, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ และสหรัฐ ได้ร่วมกันซ้อมรบทางทหารใกล้ไต้หวันเมื่อต้นเดือนนี้ ปธน.สีระบุว่า จีนต้องการที่จะรวมไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ โดยไม่มีความตั้งใจที่จะใช้กำลังทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว "การบรรลุเป้าหมายการรวมชาติเป็นภารกิจสำหรับชาวจีน" ปธน.สีกล่าว และระบุเสริมว่า "ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันนั้นเป็นกิจการภายในล้วน ๆ และไม่อนุญาตให้กองกำลังต่างชาติใด ๆ เข้าไปแทรกแซง" (อินโฟเควสท์)

**จีนสั่งขึ้นบัญชีห้ามลงทุนธุรกิจเหมืองขุดเงินคริปโต**  
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยเอกสารเมื่อวันศุกร์ (8 ต.ค.) ระบุว่า จีนได้เพิ่มธุรกิจเหมืองขุดเงินคริปโตในรายชื่ออุตสาหกรรมซึ่งถูกจำกัดหรือถูกสั่งห้ามลงทุน (Negative List) Negative List เป็นรายการธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนจีนและนักลงทุนต่างชาติถูกห้ามเข้าลงทุน (อินโฟเควสท์)

**จีนปล่อยโลหะจากคลังสำรอง 1.5 แสนตัน ช่วยผู้ประกอบการ** สำนักงานอาหารและปัจจัยสำรองแห่งชาติจีน ได้ปล่อยทองแดง อลูมิเนียม และสังกะสี ออกจากคลังสำรองส่วนกลางของประเทศ รวม 150,000 ตัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบรรดาผู้ประกอบการจากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น สำนักงานฯ จะยกระดับการตรวจสอบราคาสินค้าโภคภัณฑ์และจัดเตรียมการปล่อยวัตถุดิบออกจากคลังสำรองส่วนกลางของประเทศเพิ่มเติมในอนาคต (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยยอดเดินทางในช่วงหยุดยาววันชาติแตะ 515 ล้านครั้ง** กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเปิดเผยว่า ปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแตะ 515 ล้านครั้งระหว่างช่วงหยุดยาว 8 วัน เนื่องในวันชาติจีน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 70.1% ของปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของช่วงหยุดยาวเดียวกันก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19

ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 3.89 แสนล้านบาท คิดเป็น 59.9% ของรายได้จากช่วงหยุดยาวเดียวกันก่อนเกิดการแพร่ระบาด (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยวันหยุดไกลเด้น์วีกปีนี้เงินไม่สะพัด กระทบภาคท่องเที่ยว,ค้าปลีก** รายได้ภาคการท่องเที่ยวของจีนในช่วงหยุดยาววันชาติซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวานนี้ ปรับตัวลงเกือบ 5% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อสกัดโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนเดินทางลดลง กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน เปิดเผยว่า รายได้ในภาคการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ 3.8906 แสนล้านบาท (6.036 หมื่นล้านดอลลาร์) ณ วันสุดท้ายของวันหยุดไกลเด้น์วีก (7 ต.ค.) ซึ่งลดลง 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 60% ของช่วงไกลเด้น์วีกปีอื่น ๆ ก่อนเกิดการแพร่ระบาด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เชียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 24 จุด** **خانรับภาคบริการจีนขยายตัว** ดัชนีเชียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ خانรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนก.ย. และจากสถานการณ์ดีดตัวด้านการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐที่คลี่คลายลง ทั้งนี้ ดัชนีเชียงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,592.17 จุด เพิ่มขึ้น 24.00 จุด หรือ +0.67% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 136.12 จุด**  **خانรับคงแกร่งบรรลุขีดเพิ่มเพดานหนี้** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ خانรับข่าววุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือน ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 24,837.85 จุด เพิ่มขึ้น 136.12 จุด หรือ +0.55% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่น ๆ**

OECD บรรลุข้อตกลงกำหนดภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกที่ระดับ 15% องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) แถลงในวันนี้ว่า OECD สามารถบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่ในการกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกที่ระดับ 15% "ข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์ที่

ได้รับความเห็นชอบจากประเทศและเขตปกครองจำนวน 136 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของ GDP ทั่วโลก จะช่วยจัดสรรกำไรมากกว่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์จากบริษัทข้ามชาติจำนวนราว 100 แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีกำไรมากที่สุด เพื่อรับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะจ่ายภาษีอย่างเหมาะสมไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินธุรกิจหรือมีกำไรจากที่ไหน" แถลงการณ์ของ OECD ระบุ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 และจะไม่มี การปรับเพิ่มอัตราภาษีขึ้นจากระดับ 15% ในภายหลัง รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก (อินโฟเควสท์)

**แบงก์ชาติอินเดียมีมติคงดอกเบี้ยตามคาด จับตาถ้อยแถลงประเด็นเงินเฟ้อ** ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) ที่ระดับ 4% และคงอัตราดอกเบี้ย reverse repo ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ที่ระดับ 3.35% ในการประชุมวันนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด (อินโฟเควสท์)

**ฟิทช์-เอสแอนด์พีหั่นคาดการณ์ GDP อินเดีย เหตุการคลังถดถอยจากผลกระทบโควิด** ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอินเดียจะขยายตัว 8.7% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 10% โดยฟิทช์ระบุว่า ภาคการคลังสาธารณะ (Public Finance) ของอินเดียถดถอยลงอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจอินเดียในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.ปีนี้ ขณะที่ธนาคารกลางอินเดียได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP อินเดียในปีนี้ลงสู่ระดับ 9.5% จากระดับ 10.5% (อินโฟเควสท์)

**แบงก์ชาติออสเตรเลียเดือนตลาดที่อยู่อาศัยร้อนแรงเสี่ยงเพิ่มหนี้ภาครัฐเร็ว** ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เตือนว่าตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งมีการขยายตัวอย่างร้อนแรงในเวลานี้ อาจส่งผลให้ตัวเลขหนี้สินพุ่งสูงขึ้นและบั่นทอนเสถียรภาพของระบบการเงินภายในประเทศ พร้อมกับเรียกร้องให้ธนาคารต่าง ๆ รักษาวินัยในการปล่อยกู้ในช่วงที่

ตลาดที่อยู่อาศัยกำลังเฟื่องฟู รายงานทบทุนเสถียรภาพด้านการเงิน (Financial Stability Review) รอบครึ่งปีซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่า โดยทั่วไปแล้วระบบธนาคารของออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งและมีฐานเงินทุนที่เพียงพอ แต่ RBA จำเป็นต้องจับตาการพุ่งขึ้นของราคาบ้านซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หนี้สินสูงขึ้นด้วย (อินโฟเควสท์)

**เกาหลีใต้เพิ่มเป้าปล่อยมลพิษน้อยลง 40% ภายในปี 2573** รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่า จะยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 26.3% เป็น 40% ภายในปี 2573 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) ฉบับปรับปรุงได้รับการเสนอโดยพรรครัฐบาลในเดือนมิ.ย. และจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในการประชุมสหประชาชาติ (UN) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ในเดือนพ.ย. โดยแผนของรัฐบาลจะนำเสนอต่อสหประชาชาติในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 400 จุด** ขานรับผลประชุมแบงก์ชาติอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นเกือบ 400 จุดเหนือระดับ 60,000 ในวันนี้ ขานรับผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดีย ซึ่งได้คงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางอินเดียให้คำมั่นที่จะรักษาสภาพคล่องในตลาดเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 60,059.06 บวก 381.23 จุด หรือ 0.64% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**"เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 3 เปิดจองโรงแรมวันนี้ พร้อม** เปิดตัว "ทัวร์เที่ยวไทย" 1 ล้านสิทธิ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมเปิดให้ประชาชนจองโรงแรมที่พักแล้ว หลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา จำนวน 2 ล้านสิทธิ โดยประชาชน

สามารถจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 ตุลาคม 2564 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มกราคม 2565 (อินโฟเควสท์)

**ผู้ว่าฯ กทม. เผยระดับน้ำเจ้าพระยายังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่อง** พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่า วันนี้ (เวลา 06.00 น.) ปริมาณน้ำของกรมชลประทาน ที่อำเภอบางไทร ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกทม. เฉลี่ย 3,014 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 1.80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร อยู่ประมาณ 1.20 เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ กทม. (อินโฟเควสท์)

**ศูนย์ข้อมูลฯ เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการส่งหาค่าต่อเนื่องกังวลโควิด-กำลังซื้อ** นายวิชัย วีระดรงค์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสงขลหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ค่าดัชนีไตรมาส 3/64 ยังต่ำกว่าระดับ 50.0 เริ่มต้นจากการบังคับใช้มาตรการควบคุม LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในไตรมาส 2/62 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอตัวลง และตั้งแต่ต้นปี 63 จนมาถึงไตรมาส 3/64 ประเทศไทยต้องประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ในไตรมาส 3/64 สถานการณ์การระบาดของโควิดมีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ประมาณ 15,000 คน/วัน เพิ่มขึ้นจากเดิมในไตรมาส 2/64 ซึ่งช่วงก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 2,500 คน/วัน และมีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีการล็อกดาวน์อีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนก.ค.-ก.ย. 64 ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงและยังคงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความวิตกกังวลต่อผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะปัจจุบันเป็นอย่างมาก (อินโฟเควสท์)

**ศปก.ศบค.เห็นชอบปลดล็อกมาตรการจำกัดที่นั่งบนเครื่องบิน** นพ.เจตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เข้านี้ เห็นชอบปรับมาตรการการเดินทางด้วยเครื่องบิน ให้นั่งได้ตามตำแหน่งบนเครื่อง จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ 75% และต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดใน 72 ชม. (อินโฟเควสท์)

**คลัง เผยยอดใช้จ่ายคนละครึ่ง เฟส 3 กว่า 8 หมื่นล./ยิ่งใช้ยิ่งได้ 2.5 พันล.** นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากข้อมูลล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.76 ล้านราย จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 27.47 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 80,660.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 41,016 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 39,644.3 ล้านบาท ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิ 79,681 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 497,374 ราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,496 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 1,957 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 213 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher 110 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

**วิษณุ เผยนายกฯ ทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อ 4 ต.ค.** นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลได้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 64 และจะครบกำหนด 90 วัน ในวันที่ 2 มกราคม 65 นี้ (อินโฟเควสท์)

**สธ.ชี้แม้แนวโน้มโควิดทรงตัว แต่ยังคงเข้มมาตรการเพื่อเปิดเมืองอย่างปลอดภัย** นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศว่า ภาพรวมขณะนี้แนวโน้มทรงตัว บางพื้นที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรม อาทิ งานสังสรรค์ งานศพ รวมถึงยังพบการติดเชื้อในโรงงาน สถานประกอบการแคมป์ก่อสร้าง สถานที่ดูแล

กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ขณะที่บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อประปราย และสามารถควบคุมได้ รัฐบาลจึงมีแนวทางที่จะเปิดกิจการ/กิจกรรม และเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ในชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ และการเปิดเมืองให้ปลอดภัยและยั่งยืน ทุกคนทุกฝ่ายต้องตระหนักและเคร่งครัดใน 4 มาตรการสำคัญคือ 1.การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายและครอบคลุม ซึ่งขณะนี้ได้จัดหาวัคซีนไว้เพียงพอที่จะให้กับประชาชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป 2.การป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) โดยคิดไว้เสมอว่าทุกคนอาจเป็นผู้ติดเชื้อ และป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดกับทุกคน 3.การใช้ชุดตรวจ ATK คัดกรอง เพื่อให้ผลเร็ว เข้าสู่ระบบรักษาเร็ว ลดการแพร่เชื้อ และ 4.การดำเนินการตามแนวทาง COVID Free Setting ซึ่งองค์กร/สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มขันและต่อเนื่อง ซึ่งหากดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 4 มาตรการ มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ และประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบวิถีใหม่ (อินโฟเควสท์)

**ภูเก็ตคลายล็อก ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไม่ต้องสวมหน้ากากเชือกโควิด ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้** นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ที่มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมีมติเห็นชอบสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว เข้าภูเก็ตได้ ไม่ต้องสวมหน้ากากเชือกโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้เป็นต้นไป (อินโฟเควสท์)

**อุตุฯ เผยอีสานมีฝนเพิ่มขึ้น 10-11 ต.ค. หลัง "ไลออนร็อก" ขึ้นฝั่งเวียดนาม** กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง "พายุโซนร้อน ไลออนร็อก" ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (10 ต.ค. 2564) พายุโซนร้อน "ไลออนร็อก" บริเวณอ่าวตังเกี๋ย โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 260 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 20.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนตัว



ทางทิศตะวันตกก่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค (อินโฟเควสท์)

**ภาคเอกชน ตั้งเป้าเพิ่มมท.เข้าภูเก็ตและหมื่นคน/วัน**  
ภายใน 1 ธ.ค. นายภูมิศักดิ์ รั๊กแตงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ชูประเด็น Phuket Sandbox, What Next: PHUKET 121 ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นอีก 30% ภายใน 1 ธันวาคมนี้ หรือประมาณ 10,000 คนต่อวัน "จำนวนนักท่องเที่ยวปัจจุบัน เช่น เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ 776 คน คิดเป็นแค่ 1.5% ของในอดีต เราต้องพยายามทำให้ขนาดนักท่องเที่ยวใหญ่ขึ้น มาร่วมกันตั้งเป้า 'PHUKET 121' คือเมื่อถึง 1 ธันวาคม ให้การขอเข้าประเทศง่ายขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 30% หรือประมาณ 10,000 คนต่อวัน" (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.69 จุดตามภูมิภาคปรับแรงหนุนน้ำมันขึ้น-กลุ่มเปิด** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,639.41 จุด เพิ่มขึ้น 5.69 จุด (+0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 92,939.35 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผย ตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกต่อจากวานนี้ หลังราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT, PTTEP และกลุ่มปิโตรเคมีขึ้นบวกต่อได้ ส่วนตลาดเอเชียส่วนใหญ่ดีดขึ้นช่วยผลักดันตลาดหุ้นไทยอีกแรง แต่ตัวแปรที่ยังรบกวนตลาดอยู่เป็นเรื่องเงินบาทอ่อนค่า สัปดาห์หน้าคาดตลาดฯผันผวนตามความกังวลผลกระทบต่อราคาน้ำมันสูง และภาวะติดผลประกอบการไตรมาส 3/64 กลุ่มแบงก์ให้แนวรับที่ 1,620 จุด และแนวต้านที่ 1,650 จุด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 31,838 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 31,838 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 3,243 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,010 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 38 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.11% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.05% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.88 นลท.จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯคืนนี้** คาดกรอบสัปดาห์หน้า 33.75-34.00 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 33.88 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 33.85/87 บาท/ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทปิดอ่อนค่า โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 33.83-33.94 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทไร้ปัจจัยใหม่เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่รอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้ คือ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ส่วนสกุลเงินในภูมิภาควันนี้เคลื่อนไหวทั้งแข็งค่า และอ่อนค่าผสมกันไป นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันจันทร์ไว้ที่ 33.75-34.00 บาท/ดอลลาร์ โดยให้กรอบกว้างเนื่องจากคืนนี้มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้า คือ อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ในวันที่ 13 ต.ค. 64 (อินโฟเควสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Friday					As of 11-Oct-21						
					Thai Stock Market	8-Oct-21	Chg	%Chg.			
US	Consumer Credit	Aug	\$14.739b	\$17.500b	SET	1,639.41	+5.69	+0.35%			
	Change in Nonfarm Payrolls	Sep	194k	470k	SET50	985.71	+3.61	+0.37%			
	Change in Private Payrolls	Sep	317k	450k	SET100	2,244.40	+7.78	+0.35%			
	Change in Manufact. Payrolls	Sep	26k	25k	MAI	560.62	+3.64	+0.65%			
	Unemployment Rate	Sep	4.80%	5.10%	Institution Net Position	1,840.47					
	Average Hourly Earnings MoM	Sep	0.60%	0.40%	Proprietary Net Position	691.12					
	Average Hourly Earnings YoY	Sep	4.60%	4.60%	Foreign Net Position	481.36					
	Average Weekly Hours All Employees	Sep	34.8	34.7	Individual Net Position	-3,012.95					
	Labor Force Participation Rate	Sep	61.60%	61.70%	Total Trading Value	92,939.35					
	Underemployment Rate	Sep	8.50%	--							
	Wholesale Inventories MoM	Aug F	1.20%	1.20%							
	Wholesale Trade Sales MoM	Aug	-1.10%	--							
	Caixin China PMI Composite	Sep	51.4	--							
	Caixin China PMI Services	Sep	53.4	49.2							
JN	Household Spending YoY	Aug	-3.00%	-1.20%							
	Labor Cash Earnings YoY	Aug	0.70%	0.40%							
TH	Real Cash Earnings YoY	Aug	0.20%	0.50%							
	BoP Current Account Balance	Aug	¥1665.6b	¥1473.6b							
	BoP Current Account Adjusted	Aug	¥1042.6b	¥1145.9b							
	Trade Balance BoP Basis	Aug	-¥372.4b	-¥385.3b							
TH	Bankruptcies YoY	Sep	-10.61%	--							
	Foreign Reserves	Oct-01	\$245.3b	--							
	Forward Contracts	Oct-01	\$32.6b	--							
Monday					Major Indices						
						8-Oct-21	Chg	%Chg.			
JN	Machine Tool Orders YoY	Sep P	--	--	Dow Jones	34,746.25	-8.69	-0.03%			
					S&P 500	4,391.34	-8.42	-0.19%			
				Nasdaq	14,579.54	-74.48	-0.51%				
				STOXX Europe 50	4,073.29	-25.05	-0.61%				
				FTSE 100	7,095.55	+17.51	+0.25%				
				DAX	15,206.13	-44.73	-0.29%				
				Nikkei 225	28,048.94	+370.73	+1.34%				
				Shanghai Composite	3,592.17	+24.00	+0.67%				
				Hang Seng	24,837.85	+136.12	+0.55%				
				KOSPI	2,956.30	-3.16	-0.11%				
				BES Sensex	60,059.06	+381.23	+0.64%				
				Jakarta Composite	6,481.77	+65.37	+1.02%				
				Philippines Composite	6,906.86	-44.44	-0.64%				
				Ho Chi Minh	1,372.73	+6.74	+0.49%				
Tuesday					Crude Commodities						
						8-Oct-21	Chg	%Chg.			
JN	Bank Lending Incl Trusts YoY	Sep	--	--	WTI (\$/bl)	79.35	+1.05	+1.34%			
	Bank Lending Ex-Trusts YoY	Sep	--	--	Dubai (\$/bl)	79.76	+0.31	+0.39%			
	PPI YoY	Sep	--	5.80%	Brent (\$/bl)	82.39	+0.44	+0.54%			
	PPI MoM	Sep	--	0.20%	NYMEX (\$/bl)	79.35	+1.05	+1.34%			
				COMEX Gold	1,756.30	-1.60	-0.09%				
				Batic Dry Index	5,526.00	-124.00	-2.19%				
Wednesday					Exchange Rate						
						8-Oct-21	7-Oct-21	%Chg.			
US	MBA Mortgage Applications	Oct-08	--	--	USD/THB	33.86	33.79	+0.20%			
	CPI MoM	Sep	--	0.30%	EUR/USD	1.1569	1.1552	+0.15%			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	--	0.30%	USD/JNY	112.24	111.63	+0.55%			
	CPI YoY	Sep	--	5.30%	GBP/USD	1.3615	1.3619	-0.03%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	4.10%	USD/CHY	6.4437	6.4448	-0.02%			
	CPI Index NSA	Sep	--	274.2	USD/KRW	1,194.80	1,190.80	+0.34%			
	CPI Core Index SA	Sep	--	--	Dollar Index	94.067	94.217	-0.16%			
	Real Avg Hourly Earning YoY	Sep	--	--							
	Real Avg Weekly Earnings YoY	Sep	--	--							
	Industrial Production SA MoM	Aug	--	-1.60%							
Industrial Production WDA YoY	Aug	--	4.70%								
CN	Trade Balance CNY	Sep	--	322.82b							
	Exports YoY CNY	Sep	--	11.60%							
	Imports YoY CNY	Sep	--	14.70%							
	Trade Balance	Sep	--	\$47.22b							
	Exports YoY	Sep	--	22.00%							
	Imports YoY	Sep	--	22.10%							
	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Oct-15	--	--							
JN	Core Machine Orders MoM	Aug	--	1.50%							
	Core Machine Orders YoY	Aug	--	14.10%							
					Thai Bond Market						
						8-Oct-21	7-Oct-21	%Chg.			
					Total Return Index	316.40	317.04	-0.20%			
					Outright/ Cash Trading	31,838.49	65,985.46	-51.75%			
					Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
					8-Oct-21	0.472	0.495	0.501	0.516	0.604	0.775
					Change (bps)	+0.49	+0.22	+0.22	+0.35	+0.89	+2.98
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
						1.112	1.588	1.943	2.461	2.646	2.767
						+5.17	+4.29	+2.55	+3.00	+3.78	+3.04
					US Bond Market						
						3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					8-Oct-21	0.05	0.32	0.58	1.06	1.61	2.16
					Change (bps)	+0.25	+1.23	+1.97	+3.77	+3.89	+3.77